



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เข้ารับการประเมินบุคคล  
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๘  
ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗  
ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การประเมินบุคคลได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการ  
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขต  
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ดังรายละเอียด  
แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดทำเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวความคิดพัฒนางานหรือ  
ปรับปรุงงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๓ ชุด (ฉบับจริง ๑ ชุด และสำเนาจำนวน ๒ ชุด พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาทุกแผ่น)  
ส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายใน ๑ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล  
หากพ้นกำหนดระยะเวลาจัดส่งผลงานและผู้ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงาน จะถือว่าไม่ประสงค์จะขอ  
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับคัดเลือก

ทั้งนี้ หากผู้ใดเห็นว่าผู้ผ่านการประเมินบุคคลมีการลอกเลียนผลงาน หรือมีส่วนการจัดทำผลงานหรือ  
เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำผลงานอันเป็นเท็จ หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานหรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำ  
ผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของผู้ผ่านการประเมินบุคคล เว้นแต่การจ้างพิมพ์เอกสารหรือ  
จัดทำรูปเล่มเอกสาร สามารถหักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสุชาดา ลิ้มสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

รายชื่อผู้ผ่านประเมินบุคคลเข้ารับการศึกษาประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยาเขต ๒

แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยาเขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	ประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วน ที่ตนเองปฏิบัติ	หมายเหตุ
๑	นางสาวนิตยา อุทัยพันธุ์	ตำแหน่งนักวิชาการพิเศษ ระดับชำนาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘	<p><b>ผลงานเรื่อง :</b> การตรวจสอบเอกสารเบิก จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้ราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p><b>ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน :</b> คู่มือแนวทางการตรวจสอบเอกสารเบิก จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้ราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒</p>	๑๐๐%	